



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 19/2564 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมบุญยวงศรีวิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	มาตรการของจังหวัดพิษณุโลก	1. เน้นย้ำ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3917/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564	1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 2. อำเภอทุกอำเภอ 3. พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 4. ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 6. ท้องที่และท้องถิ่นทุกแห่ง
2.	การขออนุญาต	1. ที่ประชุมฯ มีมติไม่อนุญาต ให้เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนนอกระบบ (โรงเรียนกวดวิชา) ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 2. การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ประชุมมีมติ ให้ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ - ให้ปรับรูปแบบการรับสมัครเป็นทาง ออนไลน์ หรือกระจายจุดรับสมัคร ตามตำแหน่ง เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ - ให้ผู้ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด - ให้ผู้สมัครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ทุกพื้นที่) ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3917/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ข้อ 7	1. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
3	การขออนุญาตจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 (แบบทั่วไป)	<p>1. มีมติเห็นชอบ ให้จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้ โดยให้ดำเนินการตามข้อเสนอละและมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดเพิ่มเติมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดรายงานตัว ณ จุดลงทะเบียนที่ทางผู้จัดการสอบกำหนด - ให้เข้าพักในโรงแรมที่ทางจังหวัดพิษณุโลก กำหนดเท่านั้น หรือหากต้องการพักที่บ้านญาติ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ดังกล่าว - กำหนดจำนวนผู้ปกครอง/ผู้ติดตาม ของผู้เข้าสอบได้ไม่เกิน 3 คน - ให้ผู้จัดการสอบ แยกห้องสอบโดยเฉพาะ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กองพลทหารราบที่ 4 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 3. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
4.	การตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน	<p>1. ให้ดำเนินการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วย Cluster เครื่องกรองน้ำ ณ เทศบาลอรัญญิก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 3. เทศบาลเมืองอรัญญิก
5.	สถานที่กักกันแห่งรัฐของจังหวัดพิษณุโลก (Local Quarantine : LQ)	<p>1. ที่ประชุม มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ด้านการจัดหาสถานที่กักกันและอาหารผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ไม่มีที่พัก อำเภอเมือง มอบเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภออื่น ๆ มอบที่ทำการปกครองอำเภอ - ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ดูแลด้านสวัสดิภาพความปลอดภัยและควบคุม ผู้ถูกกักกันตัว - องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดบริการรถรับ - ส่ง สำหรับผู้กักกันตัว 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 3. เทศบาลนครพิษณุโลก 4. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ